
Skólaráðsfundur 2.2.23 

Fundur settur kl.15.00 

Fundinn sátu: Kristján, Kristín Ólafs, Harpa og Þórunn Berg 

Rætt var um að það þarf að ákveða verkferla hvað skal gera þegar kviknar í skólanum þegar það eru 

frímínútur í gangi, skólastjórnendur taka það að sér 

Staðfesta næstu 2 fundi 16.mars og 11.maí 

Ákveðið var að næsti skólaráðsfundur yrði opinn á zoom. Kristján sér um að auglýsa það  

Ákveðið var að nemendur í skólaráði myndu kynna skólaráð fyrir samnemendum sínum eftir 16.mars 

 

Fundi slitið kl.15.30 


